



*Kết nối Thế giới bằng Niềm tin*

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

***Phát hành ngay***

### **JICA HỖ TRỢ CẢI THIỆN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023 - Hội thảo tổng kết Dự án Hợp tác Kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) “**Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam**” đã được tổ chức ngày 21/3 tại Hà Nội, đồng thời là diễn đàn thảo luận về **Chiến lược phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021–2030**. Đây là một trong chuỗi các sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và 30 năm hoạt động Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam. Gần 150 đại biểu đến từ các Bộ và cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã tham dự Hội thảo.

Tại hội thảo, sau phần trình bày của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và thảo luận về Chiến lược phát triển, nhóm tư vấn của JICA - gồm các chuyên gia Nhật Bản đến từ Viện nghiên cứu Daiwa và các đơn vị khác như Tập đoàn chứng khoán Nhật Bản và Viện nghiên cứu Nomura - đã đưa ra đánh giá nhận định về Dự án và khuyến nghị chính sách cho chiến lược phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hội nghị đặc biệt hoan nghênh bài phát biểu của Cao Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) về “**Nỗ lực của Nhật Bản nhằm phát triển thị trường chứng khoán**”. Bài phát biểu này mang đến rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các đơn vị liên quan của Việt Nam.

Nhằm mục đích nâng cao năng lực của UBCKNN và ba Sở giao dịch chứng khoán (Việt Nam, Hà Nội và Hồ Chí Minh), Dự án đã hoàn thành sau bốn năm triển khai và mang đến nhiều kiến thức thực tiễn cũng như phương thức liên quan đến hoạt động pháp lý tại Nhật Bản cùng các thị trường vốn tiên tiến khác, giúp cải tiến thị trường cổ phiếu Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án tập trung vào bốn lĩnh vực: giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán, giám sát các trung gian thị trường, quản lý niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư của công ty niêm yết.

Với mong muốn hợp tác với các đối tác để xây dựng các thông lệ phù hợp nhất cho thị trường chứng khoán Việt Nam, dự án đã thực hiện khảo sát chi tiết ban đầu về thị trường Việt Nam nhằm nắm bắt các vấn đề và định hướng giải quyết, từ đó triển khai chương trình đào tạo, tư vấn và hội thảo thích hợp.



### *Kết nối Thế giới bằng Niềm tin*

Hơn thế, dự án đã hỗ trợ tư vấn soạn thảo các Nghị định và Thông tư theo Luật Chứng khoán mới ban hành vào năm 2019.

Trong bốn năm triển khai, mặc dù đại dịch COVID-19 đã có tác động to lớn đến hoạt động dự án, dự án vẫn thành công rực rỡ nhờ kết hợp hiệu quả các chương trình đào tạo trực tuyến và công tác tư vấn.

Trong hơn hai thập kỷ qua, JICA đã và đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật và tài chính. Đối với lĩnh vực chứng khoán, JICA đã và đang hỗ trợ nhiều hoạt động nâng cao năng lực, bao gồm hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đào tạo về thị trường trái phiếu cũng như thị trường cổ phiếu.

Trên cơ sở thành quả dự án, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và các bên liên quan thông qua hợp tác kỹ thuật, để nâng cao hơn nữa tính công bằng, minh bạch cũng như hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hợp tác phát triển mới.

---

*\* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ*

**Văn phòng JICA tại Việt Nam**

Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) - Chị Lê Quỳnh Anh (Ban Truyền thông)